



**กรมอนามัย**  
DEPARTMENT OF HEALTH

# ภาพข่าวกิจกรรม

## สำนักส่งเสริมสุขภาพ

จัดทำโดย กลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม

### การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ (กพว.) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 5/2567

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 - 13.30 น. **ทันตแพทย์หญิงศรिता เล็กอุทัย** **ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข** เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ (กพว.) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับการพัฒนาบทบาท ภารกิจ และกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่พึงประสงค์ ของกรมอนามัย **ผู้เข้าร่วมประชุม** ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ กองอนามัยมารดาและทารก กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น กองอนามัยวัยทำงาน กองนวัตบริการสุขภาพ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน



#### ประเด็นสำคัญจากการประชุม

- ❖ **ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 3 ประเด็น** ดังนี้ 1. นโยบายจากผู้บริหาร 1) เน้นการบูรณาการทำงานภายในสำนัก/กอง/กลุ่ม และกรมอนามัย 2) ผลักดันการอบรมในลักษณะของหลักสูตร/Life Course Approach 2. การพัฒนาบุคลากร สำหรับการทำงานวิจัย ขอให้คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ (กพว.) ผ่านการอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (EC) และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่กอง/กลุ่มทราบ 3. การติดตามการดำเนินงานวิจัย/คู่มือ/SOP ของกอง/กลุ่ม ให้ดูในภาพรวมของผลผลิตรายบุคคล/รายหน่วยงาน
- ❖ **รายงานและนำเสนอผลผลิตด้านวิชาการ/ความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** โดยผู้แทนหน่วยงาน/กลุ่มงาน ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 - 27 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งในภาพรวมอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนให้เกิดผลผลิตตามแผนงานที่วางไว้ สำหรับผลการดำเนินงานวิจัยนั้น พบว่ามีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย (EC) แล้ว 9 เรื่อง อยู่ระหว่างกระบวนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย (EC) 2 เรื่อง ยังไม่ได้ขอรับรองจริยธรรมการวิจัย (EC) 1 เรื่อง และเป็นแนวทาง 2 เรื่อง โดยกองอนามัยมารดาและทารก มี 4 เรื่อง ตีพิมพ์ในวารสาร 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง กองอนามัยวัยทำงาน มี 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างขอรับรองจริยธรรมการวิจัย (EC) 1 เรื่อง กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ มี 2 เรื่อง นำเสนอปิด EC 1 เรื่อง และตีพิมพ์ในวารสาร 1 เรื่อง กลุ่มสร้างเสริมฯ อยู่ระหว่างขอรับรองจริยธรรมการวิจัย (EC) 1 เรื่อง กลุ่มสนับสนุนวิชาการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง กลุ่มอำนวยการ จัดทำแนวทาง 2 เรื่อง เรียบร้อยแล้ว โดยฝ่ายเลขานุการขอให้กอง/กลุ่มงานบางส่วนปรับเนื้อหา ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อเสนอในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพต่อไป
- ❖ **การติดตามความก้าวหน้าผลผลิต/ผลลัพธ์ด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปผลการดำเนินการเบื้องต้น โดยขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานส่งผลงานวิชาการ ดังนี้ 1. รายบุคคล (DMKM) 100% 2. รายหน่วยงาน ประกอบไปด้วย 4 ประเภท (ประเภทละอย่างน้อย 1 ผลงาน/หน่วยงาน) ได้แก่ 1. ผลงาน PSA/PGA ประจำปี 2567 หรือผลงานผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัล UNPSA 2024 2. ผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ/นวัตกรรม ถูกนำมาเสนอในเวทีการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม/LIKE Talk Award กรมอนามัย/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ TCI 2 ขึ้นไป/คู่มือ KM ฉบับสมบูรณ์ 3. ผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ/นวัตกรรม ที่ผ่านคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง (กพว. หน่วยงาน) 4. ผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ/นวัตกรรม ถูกนำไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งขณะนี้ไม่มีกอง/กลุ่มงาน บางส่วนที่แจ้งรายชื่อผลงานมาแล้ว ได้แก่ 1) กองอนามัยมารดาและทารก กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น กองนวัตบริการสุขภาพฯ ส่งผลงานรางวัลเลิศศรี ประจำปี 2567 หน่วยงานละ 1 เรื่อง 2) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เตรียมส่งผลงานประชุมวิชาการกรม จำนวน 2 เรื่อง กลุ่มสร้างเสริมฯ เตรียมส่งผลงานประชุมวิชาการกรม จำนวน 1 เรื่อง 3) กลุ่มสร้างเสริมฯ กลุ่มวิจัยฯ กองอนามัยมารดาและทารก กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น กองอนามัยวัยทำงาน กองนวัตบริการสุขภาพฯ เตรียมส่งผลงานวิชาการที่ผ่าน กพว. หน่วยงาน ส่งให้สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานละ 1 เรื่อง ทั้งนี้ในรอบ 5 เดือนแรก ตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 ขอให้ส่งรายชื่อผลงานและร่างผลงานมาทางกลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม หรือทาง e-mail: research.anamai66@gmail.com ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2567 เพื่อรวบรวมต่อไป
- ❖ **ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17** ในเดือนมิถุนายน 2567 ภายใต้หัวข้อ "HARMONY HEALTH: A JOURNEY TO WELL-BEING" สมดุลสุขภาพ และเส้นทางสุขภาพที่ดี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ - วันที่ 20 มีนาคม 2567

#### สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ

หน่วยงาน/กลุ่มงานส่งรายชื่อผลงานและร่างผลงานมาทางกลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม หรือทาง e-mail: research.anamai66@gmail.com ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2567 เพื่อรวบรวมเสนอสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th